



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
TRUNG TÂM TS&TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO	Kinh doanh nông nghiệp
MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO	7620114
MÔ TẢ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO	Kinh doanh nông nghiệp gồm tất cả các hoạt động liên quan đến sản xuất, chế biến, phân phối và tổ chức tiêu thụ nông sản. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có được hệ thống kiến thức tổng quát từ sản xuất đến tiêu thụ, góp phần giải quyết thực trạng của nền nông nghiệp Việt Nam nói chung và khu vực Trung du Miền núi phía Bắc nói riêng hiện nay. Ngành Kinh doanh nông nghiệp trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng về các nguyên lý cơ bản của kinh doanh, môi trường và tính đặc thù của kinh doanh nông nghiệp, ứng dụng các nguyên lý kinh doanh vào các hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp. Cử nhân kinh doanh nông nghiệp có khả năng phân tích, đánh giá và hoạch định các chiến lược phát triển thương mại nông nghiệp nội địa và quốc tế; tự chủ và sáng tạo trong các hoạt động sản xuất và kinh doanh nông nghiệp; chủ động và thích ứng tốt với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO	Chương trình đào tạo chuẩn 4,0 năm với tổng cộng 120 tín chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sinh viên có thể ra trường sớm hơn nếu đáp ứng đạt và đủ các yêu cầu theo quy định.
CHUYÊN NGÀNH	Kinh doanh nông nghiệp

TỔ HỢP XÉT TUYỂN	A00, A01, B00, C02
-------------------------	--------------------

<p>KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC</p>	<p>Ngành Kinh doanh nông nghiệp là ngành học trang bị cho sinh viên kiến thức khoa học về toán học, kinh tế học, quản trị học, chăn nuôi, trồng trọt, môi trường vào lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp, những kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính, marketing và kiến thức chuyên sâu về quản lý sản xuất, nhân sự, marketing và tài chính để giải quyết các tình huống cụ thể trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên tốt nghiệp thể hiện được các kỹ năng: phát hiện vấn đề, phân tích và đề ra quyết định đối với các vấn đề phát sinh; giao tiếp có hiệu quả với cá nhân hoặc nhóm công tác, dự báo liên quan đến kinh doanh nông nghiệp xây dựng dự án đầu tư, quản lý điều hành công ty kinh doanh lâm thủy sản; thực hiện các seminar chuyên ngành.</p>
<p>CƠ HỘI VIỆC LÀM</p>	<p>Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh nông nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại một số lĩnh vực sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lĩnh vực kinh doanh: bán hàng trực tiếp, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý doanh số, quản lý nhân sự bán hàng; - Lĩnh vực dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng: thiết kế dịch vụ, thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng; - Lĩnh vực phân phối và cung ứng: Phụ trách kênh phân phối, các hoạt động logistic trong doanh nghiệp, các hợp tác xã; - Lĩnh vực nghiên cứu thị trường: nghiên cứu, phân tích và dự báo xu hướng thị trường trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp; - Lĩnh vực truyền thông: thiết kế và quản lý các chương trình truyền thông marketing trong các doanh nghiệp hoặc công ty truyền thông; - Lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh doanh: đăng ký kinh doanh, quản lý kinh doanh, hợp tác kinh doanh, quản lý thị trường, thanh tra... <p>Với những lĩnh vực nêu trên, bạn có thể công tác tại một số địa điểm sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Làm việc tại các cơ quan nhà nước về nông nghiệp từ Trung ương đến địa phương; các cơ quan nghiên cứu khoa học có liên quan đến nông nghiệp; - Các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp;

	<p>- Người học cũng có thể tự kinh doanh, khởi nghiệp hoặc theo đuổi niềm đam mê làm giàu của mình.</p>
<p>LIÊN HỆ</p> 	<p>* Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Tổ 10 - Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.</p> <ul style="list-style-type: none">• Hotline: 0965.808.518; 0965.809.518• Email: trungtamtuynsinhtruyenthong@tuaf.edu.vn;• Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: <u>Website: tuynsinh.tuaf.edu.vn</u> và làm theo hướng dẫn. <p>* Khoa: TS. Bùi Thị Thanh Tâm (0986060198) Ths. Dương Thị Thu Hoài (0986737493)</p>